

Source :

แนวหน้า

Date : 24 ต.ค. 2561 Page :

6

No :

61343826

ค้านร่างพร.อ้อยฉบับใหม่ องค์กรชาวไร่ยื่นป้ายต่อต้าน26ตค.

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า 4 องค์กรชาวไร่อ้อยประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะให้สมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศติดตั้งป้ายไว้นิลที่มีข้อความระบุ “ชาวไร่อ้อยขอคัดค้านร่างพร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฉบับกระทรวงอุตสาหกรรมที่ทำให้ชาวไร่อ้อยแตกแยก ถูกผลประโยชน์เข้าครอบงำ” โดยจะยื่นป้ายพร้อมกันในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 นี้

สำหรับสาระสำคัญที่ชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่คัดค้าน คือ มาตรา 20 ที่ให้เพิ่มสมาคม สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ สามารถจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อยได้ โดยไม่ต้องกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่เป็นการปิดกั้นโอกาสของชาวไร่อ้อยซึ่งเห็นว่าประเด็นดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์กรชาวไร่อ้อยที่มากเกินไปซึ่งจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเพราะจะสร้างความแตกแยกให้ชาวไร่ได้เพราะ พร.บ.ฯ ดังกล่าวเป็นกฎหมายไตรภาคีที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องมีตัวแทนร่วมบริหาร โดยยึดหลักจากปริมาณอ้อยที่มากกว่าเป็นหลักในการเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย

“คำจำกัดความของสถาบันชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนนิติบุคคลที่ให้สิทธิพิเศษสหกรณ์ชาวไร่อ้อยและกลุ่มเกษตรกร มาอยู่ภายใต้ พร.บ.อ้อยฯ ผ่านการ

กำหนดให้คณะกรรมการอ้อยในชุดต่างๆ มีตัวแทนจากสหกรณ์ชาวไร่อ้อย 2 คน และกลุ่มเกษตรกร 1 คน โดยชาวไร่ไม่ขัดข้องหากสถาบันและกลุ่มเกษตรกรที่กำหนดขึ้นนี้จะต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันคือ สมาชิกต้องไม่น้อยกว่า 600 ราย ต้องส่งอ้อยให้โรงงานไม่น้อยกว่า 55% ของกำลังหีบโรงงานนั้นๆ ตาม พร.บ.อ้อยฯ แต่คุณสมบัติกลับไม่กำหนดไว้เช่นเดียวกับสมาคมชาวไร่อ้อย” นายนาธิปกล่าว

นอกจากนี้ ร่างพร.บ.ฯดังกล่าวยังกำหนดปรับปรุงรายได้จากผลพลอยได้ของการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายแต่ไม่มีการระบุหรือจำแนกย่อยลงไปว่ารายได้ที่จะเข้าระบบดังกล่าวมีอะไรบ้างที่เป็นผลพลอยได้แต่ให้อำนาจคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ไปหารือร่วมกันซึ่งชาวไร่เห็นว่าควรระบุให้ชัดเจนไปเลย ส่วนประเด็นอื่นๆ ทางชาวไร่ก็ไม่ได้คัดค้านอะไร

“ขณะนี้ร่างพร.บ.อ้อยและน้ำตาลฯ พ.ศ. ... ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาและกำลังอยู่ระหว่างการตีความของกฤษฎีกา ซึ่งตามขั้นตอนจากนั้นก็เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)ที่จะมีการตั้งกรรมาธิการมาพิจารณาหากผ่านวาระหมดก็จะส่งเรื่องเข้าครม.อีกครั้งจากนั้นจึงจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาก็จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเราเองก็ยังหวังว่าในช่วงสนช.จะมีการปรับปรุงประเด็นดังกล่าว” นายนาธิปกล่าว